



THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF UNEMPLOYMENT ASSISTANCE

MAURA HEALEY
GOVERNOR

KIM DRISCOLL
LIEUTENANT GOVERNOR

LAUREN E. JONES
SECRETARY

KATIE DISHNICA
DIRECTOR

Câu hỏi thường gặp - Thay đổi về số tuần hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

H: Tại sao số tuần hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cho phép cho người xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm từ 30 tuần xuống còn 26 tuần.

Đ: Gần đây, tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 12 tháng ở tất cả các khu vực đô thị được đo lường ở Massachusetts đạt 5.1% hoặc thấp hơn. Quy chế Bảo hiểm Thất nghiệp Massachusetts, G.L. c. 151A, §30(a), quy định rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 12 tháng bằng hoặc dưới 5.1% ở tất cả các khu vực đô thị được đo lường, thì sẽ có sự điều chỉnh tự động đối với thời hạn trợ cấp tối đa cho phép đối với các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới từ 30 tuần xuống đến 26 tuần.

H: Khi nào thì sự thay đổi này sẽ bắt đầu?

Đ: Sự thay đổi này có sẽ bắt đầu đối với tất cả các yêu cầu thất nghiệp được nộp vào hoặc sau ngày 2 tháng 7 năm 2023.

H: Tôi có cần làm bất kỳ gì không?

Đ: Không. Người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp phải nộp đơn yêu cầu và hoàn thành chứng nhận hàng tuần thông qua UI Online như họ thường làm mỗi tuần.

H: Điều gì sẽ xảy ra với yêu cầu của tôi nếu nó được nộp trước ngày 7/2/2023?

Đ: Chỉ ảnh hưởng cho những cá nhân nộp đơn yêu cầu mới vào hoặc sau ngày 2 tháng 7 năm 2023, mới phải tuân theo thời gian trợ cấp tối đa cho phép là 26 tuần. Tất cả những người yêu cầu đã nộp đơn xin mới trước ngày đó sẽ duy trì thời hạn lợi ích tối đa cho phép tối đa 30 tuần trong suốt thời gian yêu cầu của họ.

H: Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên trong thời gian yêu cầu của tôi?

Đ: Theo quy chế, nếu tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng tăng trên 5.1% ở bất kỳ khu vực đô thị nào được đo lường bởi Massachusetts, tất cả những người yêu cầu, bất kể ngày nộp đơn, có thể đủ điều kiện nhận thời gian trợ cấp tối đa là 30 tuần.

H: Liệu sự thay đổi về số tuần trợ cấp được phép hưởng có làm giảm số tiền trợ cấp hàng tuần của tôi không?

Đ: Quy chế không thay đổi công thức tính số tiền trợ cấp hàng tuần.